

BÁO CÁO NHANH #52 – Phương Pháp Giảm Thiểu và Sự Ứng Phó với COVID-19

Ngày Đăng: 4/9/2020 5:00 giờ chiều

Đây là thông tin về biện pháp ứng phó của Thành Phố San José nhằm ngăn chặn sự lây lan COVID-19 và giảm số người mắc bệnh.

NGUỒN:

Thành Phố San José
Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Khẩn Cấp

Liên Lạc:

Rosario Neaves, Giám Đốc Truyền Thông/EPIO; 210-823-3908
Đường Dây Liên Lạc Truyền Thông Thành Phố San José: 408-535-7777
Trung Tâm Liên Lạc Cho Khách Hàng Thành Phố San José: 3-1-1 (408-535-3500)

Email:

Cho Báo Chí/Truyền Thông: EOC_PIO@sanjoseca.gov
Cho Cư Dân: 311@sanjoseca.gov
Cho Doanh Nghiệp: covid19sjbusiness@sanjoseca.gov
Cho Tổ Chức Vô Vụ Lợi: covid19sjcbo@sanjoseca.gov

Tin Tức Cập Nhật về Các Dịch Vụ và/hoặc Hoạt Động của Thành Phố San Jose

- **Các Thông Báo Công Chánh của Sở Y Tế Cộng Đồng (PSAs):** Các nhà lãnh đạo cộng đồng tiếp tục chia sẻ tầm quan trọng của việc tiếp tục ở trong nhà và tránh tiếp xúc gần với những người khác khi ở ngoài trời trong các đoạn video đăng trên mạng xã hội bằng nhiều ngôn ngữ. Xem các video này trên Twitter: [Camille Llanes-Fontanilla, Giám Đốc Điều Hành của SOMOS Mayfair \(tiếng Anh\)](#); [Ellie Derakhshesh-Clelland, Chủ Tịch Diễn Đàn Văn Phòng Di Dân & Người Ti Nan Quận Santa Clara \(tiếng Farsi\)](#); và [Celina Rodriguez, Phóng Viên Đài Phát Thanh La Kaliente Radio \(tiếng Tây ban nha\)](#).
- **Dừng Các Hoạt Động Đóng Góp cho Thư Viện:** Do tất cả các Thư Viện Công Cộng San Jose tạm thời đóng cửa, thư viện hiện không nhận sách đóng góp. Vui lòng không để sách ở bên ngoài để giúp giữ cho khu vực bên ngoài các thư viện sạch sẽ và gọn gàng. Sau khi mở cửa trở lại, các thư viện sẽ tiếp nhận sách đóng góp, tuy nhiên trong thời gian này, thư viện rất mong quý vị thông cảm và hợp tác tuân thủ quy định của chúng tôi. Tiếp tục cập nhật tin tức về SJPL bằng cách theo dõi [@SanJoseLibrary](#) trên mạng xã hội hoặc đăng ký nhận bản tin: sjpl.org/eNewsletter.
- **Cập Nhật:** Sẽ có thêm các bãi vực đậu xe tại các công viên khu phố đóng cửa vào đợt cuối tuần lễ này. Để tránh tình trạng tụ họp đông đúc, các công viên trong vùng và bãi đậu xe của các công viên khu phố ở San Jose sẽ đóng cửa vào thứ Bảy, ngày 11 tháng Tư và Chủ nhật, ngày 12 tháng Tư. Các công viên khu phố vẫn sẽ tiếp tục mở cửa, ngoại trừ một số bãi đậu xe, xem danh sách đầy đủ ở dưới.

Nghiêm cấm các hoạt động tụ tập giao lưu, kể cả đi săn trứng Phục Sinh. Cư dân phải tuân thủ lệnh tránh tiếp xúc gần của Quận Santa Clara, tránh tụ tập hoặc tham gia các hoạt động theo nhóm, và tuân thủ các quy định đóng cửa các tiện ích trong công viên. Xem bảng ở dưới để biết danh sách đầy đủ các địa điểm đóng cửa. Để

- có danh sách cập nhật nhất về các địa điểm đóng cửa, vui lòng truy cập trang mạng bit.ly/prnscancellations.

Đóng Cửa Các Công Viên và Khu Vực Đạp Xe Bắt Đầu Từ Ngày 11-12 tháng Tư, 2020	
Các Công Viên Khu Vực Đóng Cửa	Các công viên trong khu phố: Các Khu Vực Đạp Xe Đóng Cửa (công viên vẫn sẽ tiếp tục mở cửa)
<ul style="list-style-type: none"> • Overfelt Gardens Park • Kelley Park • Almaden Lake Park • Lake Cunningham Park • Edenvale Garden Park • Municipal Rose Garden • Alum Rock Park • Emma Prusch Farm Park • Guadalupe Oak Grove 	<ul style="list-style-type: none"> • Canyon Creek Park • Cataldi Park • Flickinger Park • Fowler Creek Park • Guadalupe Gardens • Houge Park • Kirk Park • Lone Bluff • Los Paseos • Penitencia Creek Park • Ramac Park • Ryland Park • San Antonio Tot Lot • Silver Creek Linear Park & Picnic Area • Starbird Park • Tamien Park • Vista Montana Park • Vista Park • Watson Park

Đăng ký [để nhận danh sách Thông Cáo Báo Chí Điện Tử bản Báo Cáo Nhanh](#) của Thành Phố San José, và theo dõi chúng tôi tại sanjoseca.gov và @CityofSanJose trên Facebook, Twitter, Instagram và Nextdoor.

Esta información está disponible en español en www.sanjoseca.gov.

Thông tin này có sẵn bằng Tiếng Anh trên trang: www.sanjoseca.gov.

這信息將以中文提供在 www.sanjoseca.gov

Nguy cơ mắc COVID-19 không liên quan đến sắc tộc, chủng tộc hay văn hóa. Các nhân viên Thành Phố phải tuân thủ chính sách về Phân Biệt Đối Xử và Quấy Rối/Sách Nhẫn, và đối xử với các đồng nghiệp và công chúng một cách tôn trọng và đàng hoàng. Bất kỳ hành động Phân Biệt Đối Xử và/hoặc Quấy Rối/Sách Nhẫn đều là vi phạm chính sách và sẽ không được tha thứ.

###

Having trouble viewing this email? [View on the website instead.](#)

[Change your eNotification preference.](#)

[Unsubscribe from all City of San Jose eNotifications.](#)